

เด็กป.6"ชัยภูมิ-โคราช"เจ๋ง สอบโอเน็ตเลขเต็มร้อยหลายคน

นำเสนอเมื่อ : 29 มี.ค. 2559

เด็กป.6"ชัยภูมิ-โคราช"เจ๋ง สอบโอเน็ตเลขเต็มร้อยอื้อ

เด็กนักเรียนชั้น ป.6 ใน จ.ชัยภูมิ และ จ.นครราชสีมา สุดเก่ง สอบโอเน็ตในวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็มรวมกันถึง 11 คน ครู-ผู้เกี่ยวข้องต่างแสดงความชื่นชมยินดี

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. ที่หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ได้มอบเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าสอบโอเน็ตในวิชาคณิตศาสตร์แล้วได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 5 คน ประกอบด้วย ด.ช. ฐนภัทร จรรย์ยา โรงเรียนบ้านหนองม่วง อ.จัตุรัส ด.ญ.อริสรา บางจันท์ โรงเรียนบ้านยางเครือ อ.จัตุรัส ด.ญ.อุรุณี วงษ์แก้ว โรงเรียนบ้านตลุกคูณ อ.ซับใหญ่ ด.ญ.คณิตา ชินโคตร โรงเรียนบ้านประดุงาม อ.เทพสถิต และ ด.ญ.ชนาภา ชัยนิคม โรงเรียนบ้านหัวสะพาน อ.เทพสถิต โดยมีครูผู้สอนเข้าร่วมแสดงความชื่นชมยินดี

ทั้งนี้ ดร.โชติพิพัฒน์ ได้กล่าวชื่นชมผู้บริหารและครูผู้สอนที่ได้ทุ่มเทเรื่องการเรียนการสอนทำให้ผลโอเน็ตในภาพรวมของ จ.ชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 ได้ก้าวมาเป็นลำดับที่ 1 ของจังหวัด โดยที่ผ่านมาจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ได้สร้างความตระหนักให้ครูใส่ใจเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน และยังได้เชิญผู้อำนวยการ สทศ. มาพบกับครูผู้บริหาร เพื่อสร้างความเข้าใจรวมกันถึงแนวทางการวัดทดสอบโอเน็ตที่สำคัญทางสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ยังได้ทดสอบก่อนการสอบจริง หรือที่เรียกว่า Pre O-net ถึง 3 ครั้ง เพื่อเป็นการฝึกฝนทบทวนความรู้ก่อนสอบจริง ส่งผลให้คะแนนการสอบครั้งนี้ได้เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ยังได้มอบทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่สอบในวิชาการอื่นๆ ได้คะแนนมากกว่า 90 คะแนน อีกรวมจำนวนทั้งสิ้น 25 คนด้วย

วันเดียวกัน ที่โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายภพธนา ปิ่นนาค ผอ.โรงเรียนฯ ได้ให้กำลังใจเด็กนักเรียนชั้น ป.6 ของโรงเรียน หลังทราบการประกาศผลการสอบโอเน็ต พบว่าเด็กนักเรียนสามารถสอบได้สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศทุกรายวิชา ที่สำคัญมีเด็กนักเรียนในโรงเรียนสอบวิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 รวม 6 คน จากนักเรียนทั้งหมด 189 คน โดย นายภพธนา เปิดเผยว่า หลังจากที่มีการประกาศผลสอบ พบว่าผลเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากทั้งสายชั้น ป.6 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ โดยวิชาภาษาไทยได้ 58.7 คะแนนเฉลี่ยประเทศ 49.33 คณิตศาสตร์ได้ 66.60 เฉลี่ยประเทศ 43.47 วิทยาศาสตร์ได้ 47.8 เฉลี่ย ประเทศ 42.59 สังคมศึกษาได้ 66.47 เฉลี่ยประเทศ 49.18 และภาษาอังกฤษได้ 54.66 เฉลี่ยประเทศ 44.98 ส่วนคะแนนเฉลี่ยทุกวิชา โรงเรียนโชคชัยฯได้ 55.86 คะแนนเฉลี่ยประเทศได้ 44.98 ซึ่งถือว่าเป็นที่น่าพอใจ ที่สำคัญมีเด็กนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม 100 ในวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งทางโรงเรียนได้เตรียมที่จะมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็มร้อยด้วย

ด้าน ด.ช.บรรณภัทร บุญประสิทธิ์ หนึ่งในเด็กนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่สอบได้คะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร์ ที่ผ่านมานได้ตั้งใจเรียน แบ่งเวลาเรียนและพักผ่อนให้เพียงพอ ตั้งใจฟังครูสอน ไม่เข้าใจก็สอบถามครูเพิ่มเติม ส่วน นางบุญช่วย ศรีกรกระโทก ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ซึ่งรับผิดชอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่เด็กที่ตั้งใจสอบสามารถทำคะแนนเต็มได้ เพราะตั้งใจสอนให้เด็กมีความสุข และสนุกกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

ให้เข้าใจว่าคณิตศาสตร์คือทักษะที่เกี่ยวข้องกับการการใช้ชีวิตในหลายเรื่อง และที่สำคัญที่ตีใจที่สุดคือ
คะแนนเฉลี่ยทั้งโรงเรียนออกมาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศ ซึ่งเราเป็นโรงเรียนในต่างอำเภอ
แต่สามารถทำได้แบบนี้ก็น่าพอใจ และหายเหนื่อยจากการที่ทุ่มเทสอนมาตลอดทั้งปี.

ที่มา [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 29 มีนาคม 2559](#)